

อาจารย์ป่วย

นักกล้าคิดและกล้าทำ



เรื่อง : รศ.ดร.วราภรณ์ สามโกเศศ ภาพ : ชวีณญาณี สมบัติ

9 มีนาคม 2559 คือวันที่อาจารย์ ดร. ป่วย อึ้งภากรณ์ ผู้มีส่วนร่วมอย่างสำคัญในการวางรากฐาน เศรษฐกิจไทยสมัยใหม่ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อดีตคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ฯลฯ มีอายุครบ 100 ปี หรือที่เรียกกันว่าชาตกาล 100 ปี

อาจารย์ป่วยเกิดในครอบครัวสามัญชนที่ต่อสู้อิทธิพลลัทธิ 7 คน พ่อเสียชีวิตตั้งแต่อายุได้ 9 ปี คุณแม่ซึ่งเป็นผู้แบกภาระ เลี้ยงดูเป็นผู้หล่อหลอมคุณธรรม ต่อเติมด้วยโรงเรียน มหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ และดำรงไว้อย่างมั่นคง ด้วยการสนับสนุนของคู่ชีวิต

ในวัย 24 ปี ได้เขียนกลอนสี่สุภาพไว้ดังนี้

ผู้ชายชาญชาติเชื้อ	ชาติรี
ภูเกิดมาก็ที่	หนึ่งเฮี้ย
ภูคาดก่อนสิ้นชี	วาอาคม
ภูจักไว้ลายเว้ย	โลกให้แลเห็น

นี่คือความกล้าคิดของท่านในการมีชีวิตที่มีความสำคัญ ในด้านดีอย่างมีประโยชน์ต่อผู้อื่น ตามแนวคิดคุณธรรมที่ได้ ถูกหล่อหลอมมาตั้งแต่เด็ก แต่ถ้ามหากกล้าคิดเช่นนี้แต่ไม่กล้าทำแล้ว คงไม่มีงาน 100 ปีชาตกาลเช่นนี้เป็นแน่

เพื่อมีเข็มทิศศีลธรรมที่ยึดคุณธรรมเป็นหลักนำทาง มีความกล้าคิดและกล้าทำด้วยแล้ว วันนี้เราจึงได้ค้นแบบนำทาง ชีวิตที่ประเสริฐยิ่งสำหรับคนไทยในปัจจุบันและชั่วคนต่อ ๆ ไป ในภวภาคหน้า

อาจารย์ป่วย อึ้งภากรณ์ เป็นคนดี มีความซื่อตรงและ ซื่อสัตย์เช่นคนไทยอีกจำนวนมากในประเทศนี้ แต่ชะตาชีวิตของท่าน ในการรับใช้ชาติในฐานะผู้รับผิดชอบสำคัญด้านเศรษฐกิจ ในระหว่าง พ.ศ. 2490 - 2513 ทำให้ต้องต่อสู้กับความไม่ถูกต้อง และไม่ชอบธรรมหลายประการ แต่ท่านก็ ‘ยืนตรงในประเทศคด’ ได้อย่างงดงามไร้รอยตำหนิด้วยการรักษาคุณธรรมอย่างมั่นคง และกล้าทำอย่างที่ท่านเองกล้าคิด กล่าวคือเป็นบุคคลที่มีความหมาย ต่อผู้อื่นในด้านบวก ถ้าแม้ท่านกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้ว สิ่งที่คุณคิดตั้งใจไว้ไม่สามารถเกิดได้อย่างแน่นอน

ความกล้าหาญด้านจริยธรรม ในการปฏิเสธลาภ ยศ สรรเสริญ และตำแหน่งที่ท่านอาจมีและอาจเป็นได้อย่างไม่ยากนัก คือการกล้ากระทำตามสิ่งที่คุณคิดไว้โดยแท้

มีคนจำนวนมากที่ฝันอยากทำธุรกิจ แต่ไม่เคยลงมือทำจริง ตั้งนั้นถึงแม้จะกล้าคิดแต่ก็ไม่ได้ทำ มรรคผลก็ไม่เกิดขึ้น เป็นธรรมดา

เช่นเดียวกับคนที่ต้องการทำความดี แต่ถ้าเป็นเพียงแต่คิด ไม่ลงมือกระทำจริงแล้ว ความดีก็ไม่มีโอกาสบังเกิดกับตัวเขา

ถ้าคิดว่าความดีทำได้ทุกโอกาส แม้แต่ในขณะนี้และลงมือ ปฏิบัติจริงได้ทันที ความดีนั้นก็เกิดขึ้นได้ แต่ถ้าคิดว่าจะทำดี จะทำดี ในวันข้างหน้า แต่ไม่ลงมือสักทีแล้ว ผลบุญแห่งการ- ทำความดีก็ไม่มีวันบังเกิดได้

ความกล้าคิดเป็นเรื่องน่าสนับสนุน โดยเฉพาะในเรื่องที่เป็นคุณแก่ตนเองและผู้อื่น เมื่อมีความคิดดีเกิดขึ้นแล้ว ก็ยังต้องเป็น เรื่องที่สมควรสนับสนุนยิ่งขึ้นไปอีกจึงจะได้ ‘หมัดหนึ่ง - สอง’ และสามารถถือคู้ต่อสู้คือความเฉื่อยชา หรือความรู้สึกผิดวัน- ประกันพรั่งของตนเองลงได้

ชีวิตของอาจารย์ ดร.ป่วย อึ้งภากรณ์ เป็นตัวอย่าง ของคนกล้าคิด กล้าทำในเรื่องคุณธรรมสำหรับเยาวชนโดยแท้ ชีวิตของท่านสอนเราว่าไม่ว่าเป็นใครมาจากไหน มีชาติวุฒิ คุณวุฒิ และ วิทยวุฒิ แสนธรรมดาสักเพียงไหน ก็สามารถสร้าง ความสำคัญ ให้ตนเองและผู้อื่นได้เสมอ ทรายที่ใช้คุณธรรม เป็นตัวนำชีวิต

